

-สำเนา-

บันทึกroyงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมเดช กองมูล	ประธานกรรมการ	สมเดช กองมูล	
2	นางสุวดี กิณเรศ	กรรมการ	สุวดี กิณเรศ	
3	นายสมวน นรสาร	กรรมการ	สมวน นรสาร	
4	นายประหยัด พรมณาด	กรรมการ	ประหยัด พรมณาด	
5	นางปฎิญา กุลอักษ	กรรมการ	ปฎิญา กุลอักษ	
6	นางจีราวรรณ สายสร้อย	กรรมการ	จีราวรรณ สายสร้อย	
7	นายเจริญ อบเชย	กรรมการ	เจริญ อบเชย	
8	นายบรรเทง รัตนวงค์	กรรมการ	บรรเทง รัตนวงค์	
9	นายสุรพล พรมณาด	กรรมการ	สุรพล พรมณาด	
10	น.ส.ขวัญใจ เมืองมุงคุณ	กรรมการ	ขวัญใจ เมืองมุงคุณ	
11	นายภูณวิวัฒน์ ปัดภัย	กรรมการ/เลขานุการ	ภูณวิวัฒน์ ปัดภัย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิละพันธ์ สวาทวงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บะฮี เป็นครั้งแรก การประชุมในวันนี้ผมอยากให้คณะกรรมการทุกท่านเสนอความคิดเห็นเพื่อที่ผู้บริหารจะได้ทราบ ทิศทางการบริหารงาน อบต. เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาตำบลบะฮีของเราต่อไป ส่วน รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ผมจะให้ปลัดในฐานะเป็นเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ชี้แจงและดำเนินการประชุม

เลขานุการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอและพิจารณา

- การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2562-2561) ครั้งที่ 1/2562 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2562-2562) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2562-2562) เฉพาะในปี 2562 รวม 99 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาสามปี	
	จำนวนโครงการในแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	31	15
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	5	2
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์	8	2
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	52	18
รวม	99	37

สรุปได้ดังนี้

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2562-2562) (เฉพาะปี 2562) มีจำนวน 99 โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2562

มีจำนวน 37 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 37.37

ที่ประชุม

ส่วนรายละเอียดโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ นั้น ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ กรรมการทุกท่านแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

อภิปราย

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2562-2562)

เลขานุการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี มีกรรมการท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือไม่อย่างไร

นายสุรพล พรหมนาถ

อยากให้กรรมการทุกท่านเสนอแนวความคิดเพื่อผู้บริหารจะได้นำไปเป็นแนวทางในการบริหารงานในปีงบประมาณหน้า

นายโพดำ วรรณสวัสดิ์

ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผมอยากให้แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการติดตามทราบทุกโครงการเพื่อคณะกรรมการจะได้ติดตามดูว่าโครงการไหน ใช้งบประมาณอะไร ส่วนเรื่องการใช้งบกลางอยากให้ผู้บริหารพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างดำเนินการด้วย จะได้ติดตามการดำเนินการว่าเป็นโครงการที่จำเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพียงใด

สุระพล พรหมนาถ

สำหรับโครงการที่กระจายออกไปจะเห็นว่าหลายโครงการ แต่ผมอยากให้เรามาคิดหาวิธีการแก้ไขอย่างไรไม่ให้ห้างร้านเอาเปรียบประชาชน จะร่วมมือกันตรวจสอบอย่างไร เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทราบว่าห้างร้านนั้นมีการดำเนินการตามแบบแปลนหรือไม่ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณของเรา ผมอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรับผิดชอบ ร่วมกันตรวจสอบ ปกป้องผลประโยชน์ให้มากที่สุด

ประธานฯ

ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่างบประมาณก็เป็นเงินภาษีของประชาชน แต่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การดำเนินการทุกโครงการเรามีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ เป็นโครงการจากหน่วยงานไหน งบประมาณไหน เราก็ตรวจสอบ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นดำเนินการ ผมก็อยากจะฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยดูแลตรวจสอบให้ด้วย อยากให้ช่วยดูแลงบประมาณของเรา เพราะที่ผ่านมามีหน่วยงานอื่นดำเนินการก็จะมีใครกล้าพูด

นายสุรพล พรหมนาถ

การติดตามประเมินผลเราติดตามว่าดีหรือไม่ดี อย่างไร แต่การตรวจสอบผมว่าน่าจะให้

ผู้บริหารเป็นผู้ตรวจสอบ หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่เพียงแค่ติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อไปแค่นั้น เราจะทำเกินหน้าที่ไม่ได้

บันเทิง รัตนวงศ์

ผมอยากฝากเรื่องเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มที่ ออบต.อุดหนุนไป อยากให้ติดตามการดำเนินการของกลุ่มว่ากลุ่มได้มีการดำเนินการจริงหรือไม่ ถ้าหมู่บ้านไหนไม่ดำเนินการก็อยากจะให้โอกาสหมู่บ้านอื่นแทน แต่เราไม่ได้ตัดงบประมาณไปเลยถ้ากลุ่มไหนกลับมาดำเนินการอีกก็ตั้งงบประมาณอุดหนุนในปีต่อไป

เลขานุการ

ในเรื่องเศรษฐกิจทางคณะกรรมการของเราก็บรรจุเข้าไว้ในแผนทุกปี เราอุดหนุนทุกปี เรื่องพันธุ์ข้าว กลุ่มปุ๋ยทาง และอยากฝากให้ผู้นำหมู่บ้าน เสนอโครงการเข้ามาเพราะถ้าไม่ส่งโครงการมาเราก็อุดหนุนไม่ได้ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอสรุปความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2562-2562) ได้ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องแจ้งกำหนดการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบทุกโครงการเพื่อคณะกรรมการจะได้ออกติดตามและประเมินผล เรื่องการใช้งบกลางต้องพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างดำเนินการด้วย จะได้ติดตามการดำเนินการว่าเป็นโครงการที่จำเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพียงใด
2. เสนอให้มีวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการว่าตรงตามรายละเอียดแบบแปลนหรือไม่ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบโครงการ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณ
3. เรื่องการตรวจสอบโครงการ ควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบต่างหาก ส่วนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้มีหน้าที่เพียงแค่ติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธาน

วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

(ลงชื่อ) *ภูณวิวัฒน์ ปัตถัย* ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายภูณวิวัฒน์ ปัตถัย)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(ลงชื่อ) *สมเดช กองมูล* ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมเดช กองมูล)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา